



ฉบับที่ 6/2563

### เรื่อง แลกข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนมีนาคม 2563

**ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนมีนาคม 2563** หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน โดยสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่ต้องหยุดให้บริการชั่วคราว รวมถึงการผลิตเพื่อการส่งออกที่ได้รับผลกระทบในด้านการขนส่งสินค้าไปประเทศคู่ค้า นอกจากนี้ผลผลิตเกษตรยังคงได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทำให้รายได้เกษตรกรหดตัว ส่งผลกดดันมายังกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งทำให้การบริโภคภาคเอกชนหดตัวมากขึ้น ด้านการลงทุนภาคเอกชนหดตัวตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม มีเพียงการใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้น

**เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ** อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลแล้วปรับลดลงจากเดือนก่อน ตามการจ้างงานภาคเกษตร อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงตามราคาเชื้อเพลิง ทางด้านการเงิน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทั้งเงินฝากและสินเชื่อขยายตัวชะลอลง

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

**ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว** หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและไทย สะท้อนได้จากจำนวนเที่ยวบินของทุกสายการบินโดยเฉพาะจากจีน จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่ลดลงมาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น และปัญหามลพิษหมอกควันในอากาศ สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่ลดลง

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน ตามการใช้จ่ายหมวดบริการ รวมถึงหมวดสินค้าไม่จำเป็น เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ประกอบกับการใช้จ่ายสินค้าคงทนในหมวดยานยนต์หดตัวต่อเนื่อง ตามกำลังซื้อที่ยังอ่อนแอ ทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับลดลง ทั้งนี้ การใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันยังขยายตัวตามหมวดอาหารเป็นสำคัญ จากการเร่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

**รายได้เกษตรกร** หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน ตามปริมาณผลผลิตเป็นสำคัญ ได้แก่ อ้อยโรงงาน และข้าวนาปรัง ที่ลดลงจากผลของภัยแล้ง ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรโดยรวมขยายตัว ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียว จากผลผลิตที่ลดลง และราคาสุกรและไก่เนื้อขยายตัวจากความต้องการส่งออก รวมถึงราคาไข่ไก่ที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการภายในประเทศ

**การผลิตภาคอุตสาหกรรม** หดตัวมากขึ้น ตามการผลิตในหมวดอาหารและอิเล็กทรอนิกส์เป็นสำคัญ โดยโรงงานน้ำตาลและโรงสีข้าวหดตัวตามปริมาณวัตถุดิบที่ลดลงจากภัยแล้ง หมวดแปรรูปผลไม้หดตัวตามการส่งออกไปจีนที่ลดลงจากอุปสรรคด้านการขนส่งอันเนื่องมาจากความเข้มงวดของทางการเงินเพื่อป้องกัน COVID-19 ด้านหมวดอิเล็กทรอนิกส์หดตัวตามการผลิตชิ้นส่วนในคอมพิวเตอร์ที่ส่งออกไปกลุ่มประเทศในเอเชีย

**การลงทุนภาคเอกชน** หดตัวต่อเนื่อง ทั้งในการลงทุนด้านการผลิตและการก่อสร้าง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังอ่อนแอ รวมทั้งความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่ลดลงส่งผลให้ภาคธุรกิจชะลอการลงทุน สะท้อนจากเครื่องชี้การลงทุนเครื่องจักรอุปกรณ์ที่หดตัวตามยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์และการนำเข้าสินค้าทุน

**การใช้จ่ายภาครัฐ** กลับมาขยายตัว ตามรายจ่ายประจำที่ขยายตัวในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากการเร่งเบิกจ่ายภายหลังการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 สำหรับรายจ่ายลงทุนปรับดีขึ้น ตามการใช้จ่ายในหมวดที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน เป็นสำคัญ

**มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร** การส่งออกในรูปแบบบาทปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน ตามหมวดอาหารและผลไม้สดที่ส่งไปยังจีนที่ขยายตัวเป็นสำคัญ โดยเฉพาะทุเรียน ด้านการนำเข้าขยายตัวต่อเนื่องตามการนำเข้าไฟฟ้าจากลาว ผลไม้จากจีน และสินค้าเกษตรจากเมียนมาร์

**เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงจากเดือนก่อน ตามราคาเชื้อเพลิงขายปลีกภายในประเทศที่ลดลง และราคาอาหารสดที่ชะลอลง ด้านอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลแล้วปรับลดลงเป็นร้อยละ 0.6 จากกำลังแรงงานที่ลดลง

**ภาคการเงิน** ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการออกผลิตภัณฑ์เงินกู้ และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐผ่าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน ขณะที่เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ชะลอลง ด้านยอดสินเชื่อคงค้างชะลอตัวจากเดือนก่อน จากสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ

**ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาส 1 ปี 2563 หดตัวจากไตรมาสก่อน** โดยการระบาดของโควิด-19 รวมทั้งปัญหาฝุ่นละอองในอากาศที่รุนแรงกว่าปีก่อน ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว สะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่หดตัวสูง นอกจากนี้ การใช้จ่ายภาคเอกชนหดตัวตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงต่อเนื่องและปัจจัยทางด้านรายได้ทั้งในภาคเกษตรที่ลดลงตามผลผลิตที่เสียหายจากภัยแล้งและการผลิตอุตสาหกรรมที่ลดลงตามวัตถุดิบทางการเกษตรและความต้องการจากต่างประเทศในหลายหมวดสินค้า สำหรับการลงทุนภาคเอกชนหดตัวสอดคล้องตามกิจกรรมเศรษฐกิจ ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากการประกาศใช้ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ล่าช้า

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 เมษายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1169

E-mail: [ChotipaK@bot.or.th](mailto:ChotipaK@bot.or.th)